

Số: 1157/BC-UBND

Pleiku, ngày 01 tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021**

Thực hiện công văn số 1710/STP-QLXVPHC&TDTHPL ngày 22/10/2021 của Sở Tư pháp về hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo năm 2021, UBND thành phố Pleiku báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau:

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2021**

**1. Những ưu điểm và kết quả đạt được**

**1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật**

**a. Việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật:**

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 02/02/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Pleiku.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác theo dõi thi hành pháp luật, chỉ đạo UBND các xã, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình.

**b. Việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:**

Trên cơ sở Công văn số 1405/UBND-NC ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường thực hiện hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Tỉnh; thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 350/KH-UBND, UBND Thành phố đã ban hành công văn số 3799/UBND-TP ngày 05/10/2021 về việc tăng cường thực hiện hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị Thành phố và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật và các nhiệm vụ do UBND Thành phố giao tại Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính hàng năm.

**c. Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:**

+ **Các văn bản triển khai:** Thực hiện quy định tại Điều 4, Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình

thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND Thành phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm năm 2021 trên địa bàn thành phố Pleiku.

+ Số cuộc kiểm tra: 05

+ Thời gian, địa điểm, đơn vị được kiểm tra: Từ ngày 26/10/2021 đến 5/11/2021 tại UBND các xã, phường: Hoa Lư, Hội Thương, Yên Thế, xã Ia Kênh, Biển Hồ.

+ Đánh giá chung về kết quả kiểm tra: Tại các đơn vị được kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 với lĩnh vực trọng tâm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, đã phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu công tác theo dõi thi hành pháp luật và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc theo dõi thi hành pháp luật. Tuy nhiên, qua kiểm tra có những tồn tại, hạn chế của địa phương trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm như: Việc kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy chưa được triển khai thực hiện, việc chi hỗ trợ tiền xăng xe cho cán bộ, công chức khi phối hợp tham gia tuần tra bảo vệ rừng chưa được quan tâm hỗ trợ, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều vướng mắc về thủ tục đo đạc khi diện tích có sự thay đổi.

#### **d. Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật:**

+ **Các văn bản triển khai:** UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 4316/KH-UBND ngày 05/11/2021 về điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm năm 2021; Quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 về việc thành lập đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm năm 2021. Trên cơ sở đó, Phòng Tư pháp đã chủ trì tham mưu xây dựng nội dung phiếu điều tra, khảo sát đối với các lĩnh vực trọng tâm và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND Thành phố; cán bộ, công chức và nhân dân 22 xã, phường.

+ Lĩnh vực điều tra, khảo sát: Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất, về giao rừng và chuyển mục đích đất sử dụng rừng về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

+ Số cuộc điều tra, khảo sát: 38

+ Thời gian và địa điểm điều tra, khảo sát: Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 25/11/2021 tại 22 xã, phường và 16 phòng, ban của UBND Thành phố.

+ Tổng số phiếu thu thập thông tin mỗi cuộc điều tra khảo sát: 600 phiếu (trong đó: 200 phiếu điều tra, khảo sát về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; 200 phiếu điều tra, khảo sát về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; 200 phiếu điều tra, khảo sát về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy).

+ Đánh giá chung về kết quả điều tra, khảo sát: Qua hoạt động điều tra, khảo sát, tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, về điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy cho thấy tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước trong

các lĩnh vực trọng tâm được đánh giá ở mức độ tốt và rất tốt chiếm tỉ lệ cao (từ 72.5% đến 81%); các điều kiện cho thi hành pháp luật cơ bản đã được đảm bảo, đặc biệt về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức (chiếm từ 59% đến 60%), công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước (chiếm tỉ lệ từ 53% đến 58%); quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính có công khai; minh bạch; thực hiện dễ dàng, thuận tiện; kết quả giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng quy định (chiếm tỉ lệ từ 77% đến 100%). Tuy nhiên, qua việc điều tra, khảo sát cũng chỉ ra những hạn chế như: Cơ sở vật chất, phương tiện, công cụ kỹ thuật của cơ quan nhà nước thực hiện công tác thi hành pháp luật chỉ mới đáp ứng một phần; việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn được đánh giá về kết quả giải quyết hồ sơ không thực hiện dễ dàng, không kịp thời còn phát sinh thủ tục ngoài quy định, hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra nhưng việc phát hiện và xử lý hành vi phạm chưa kịp thời, triệt để.

**d. Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (từ kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát và thu thập thông tin).**

+ Số lượng vụ việc: Không

+ Vấn đề xử lý theo thẩm quyền: Không

+ Vấn đề kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý: 01 kiến nghị trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

**e. Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:** UBND Thành phố thực hiện báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 theo đúng chế độ báo cáo theo văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp.

## 1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a. Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Người làm công tác theo dõi thi hành pháp luật					Kinh phí phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật (Đơn vị tính: đồng)	Cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác theo dõi thi hành pháp luật		
Ghi rõ số lượng					Ghi rõ số tiền được cấp	Đáp ứng	Đáp ứng một phần	Chưa đáp ứng
Cấp tỉnh		Cấp huyện		Cấp xã				
Sở, ban, ngành	Các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành	Phòng Tư pháp	Các đơn vị thuộc UBND huyện (kể cả các cơ quan, đơn vị được tổ chức theo ngành dọc)					
		1		22	23	22.500.000	X	

b. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Không có

c. Đánh giá chung về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Thành phố và UBND các xã, phường đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân thông qua các hình thức như: Tổ chức hội nghị, biên soạn cấp phát tài liệu tuyên truyền, học tập quán triệt các văn bản pháp luật, trên các phương tiện thông tin đại chúng... tạo điều kiện cho việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm.

Nguồn nhân lực được bố trí làm công tác theo dõi thi hành pháp luật cơ bản đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật. Phân bổ kinh phí và trang bị phương tiện, thiết bị máy móc cần thiết (máy vi tính, máy in, internet...) đảm bảo cho công tác theo dõi thi hành pháp luật.

## **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

*\* Tồn tại, hạn chế:*

**2.1.** Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

+ Việc triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật có phần còn hạn chế về chất lượng nhất là các việc triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm.

+ Hoạt động điều tra, khảo sát về theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn gặp nhiều khó khăn do chưa có các quy định, hướng dẫn cụ thể về số lượng phiếu cần phát, tỉ lệ, đối tượng cấp phát phiếu khảo sát, việc xây dựng đề cương, nội dung phiếu điều tra, khảo sát còn khó khăn nên khi triển khai theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, có tính đặc thù khó thực hiện.

**2.2.** Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Hiện nay công chức phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật ở thành phố cũng như các xã, phường chủ yếu là kiêm nhiệm; cơ sở vật chất, thiết bị máy móc (máy in, máy photocopy, máy tính và các thiết bị văn phòng khác) được trang bị chung để phục vụ cho nhiều nhiệm vụ công tác khác nhau, trong năm 2021 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo nhân lực và cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

*\* Nguyên nhân:*

+ Phạm vi, lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật rộng, nhiều tiêu chí mang tính chất định tính, rất khó thực hiện để đánh giá tình hình thi hành pháp luật một cách chính xác.

+ Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật khái quát chung cho tất cả các lĩnh vực, không có quy định, hướng dẫn cụ thể nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả.

+ Công chức phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật còn kiêm nhiều nhiệm vụ công tác khác nên chưa tập trung đầu tư nhiều cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

## II. KẾT QUẢ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2021 LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

### 1. Việc tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

a. Nêu tên, số lượng văn bản quy định chi tiết đã được ban hành theo thẩm quyền: *Không có*

b. Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết và tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết: *Không có*

### 2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

a. Các hoạt động đã thực hiện:

Tổ chức phổ biến pháp luật cho người làm công tác theo dõi thi hành pháp luật		Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác theo dõi thi hành pháp luật		Phát hành tài liệu, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ người làm công tác theo dõi thi hành pháp luật		
Số cuộc	Số người tham dự	Số cuộc	Số người tham dự	Số lượng số tay, tờ rơi, tờ gấp...	Số lượng tin bài đăng trên internet	Số chuyên trang, chuyên mục đăng tải, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng
02	45	0	0	0	0	03 chuyên mục "Trả lời bạn nghe"; 02 chuyên mục "Hỏi đáp pháp luật"

b. Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp về tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho thi hành pháp luật:

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai kịp thời bằng nhiều biện pháp, hình thức khác nhau, do đó phần nào đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố đều phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ công tác khác nên chưa tập trung nghiên cứu xây dựng các nội dung theo dõi thi hành pháp luật, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Kinh phí dành cho công tác này chưa có quy định chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù trong công tác theo dõi thi hành pháp luật như: Chi cho hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật, xây dựng phiếu điều tra khảo sát tình hình thi hành pháp luật... Cho đến nay, việc chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật vẫn vận dụng quy định tại Thông tư 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy

định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND Tỉnh về quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Gia Lai dẫn đến việc triển khai các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn vì chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ để đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

### 3. Việc tuân thủ pháp luật

a. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền

- Các hoạt động thi hành pháp luật đã thực hiện của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền :

STT	Lĩnh vực	Vụ việc tố cáo		Vụ việc khiếu nại		Vụ việc kỷ luật		Vụ việc vi phạm hình sự		Ghi chú
		Số vụ đã được giải quyết	Số vụ chưa được giải quyết	Số vụ đã được giải quyết	Số vụ chưa được giải quyết	Số vụ đã được giải quyết	Số vụ chưa được giải quyết	Số vụ đã được giải quyết	Số vụ chưa được giải quyết	
1	Đất đai	0	0	0	1	0	0	0	0	Đã có thông báo thụ lý đang trong thời gian giải quyết

- Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền:

Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn Thành phố đều được giải quyết kịp thời, đầy đủ đúng quy định, không có đơn thư tồn đọng kéo dài, áp dụng đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản có liên quan để giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy trình của pháp luật, đúng thẩm quyền.

b. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân

- Số lượng vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực theo dõi:

STT	Lĩnh vực	Hình sự	Dân sự	Hành chính	Kỷ luật	Ghi chú
1	Giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng	0	0	0	0	

2	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất	0	0	14	0	
3	Phòng cháy, chữa cháy	0	0	4	0	

- Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân:

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường đã quan tâm, tích cực thực hiện nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền sâu rộng các nội dung của văn bản pháp luật tới các tầng lớp nhân dân, chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật, khi có hành vi vi phạm hành chính phải nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ cá nhân trong quá trình thi hành pháp luật. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân hạn chế, thường tập trung nhiều trong lĩnh vực đất đai.

#### **4. Nhận định chung về kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật**

Thông qua việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đã phát hiện những quy định pháp luật không phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, về ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn chưa cao Từ đó, có kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo điều kiện để người dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh đồng thời tạo môi trường thuận lợi, tin cậy cho sự tồn tại và phát triển của các quan hệ kinh tế.

#### **5. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1511/KH-UBND ngày 13/7/2019 của UBND Tỉnh thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022**

Thực hiện Kế hoạch số 1511/KH-UBND, theo đó rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý, lĩnh vực, địa bàn, ngày 25/6/2019 UBND Thành phố đã có công văn số 1311/UBND-TP về việc tham gia ý kiến đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật với một số ý kiến như: đề nghị quy định cụ thể thời hạn báo cáo của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thời gian gửi báo cáo về công tác theo dõi thi hành pháp luật cho Sở Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp huyện là trước ngày 05 tháng 12 của năm báo cáo, quy định cụ thể thời gian báo cáo của UBND cấp xã về công tác theo dõi thi hành pháp luật cho UBND cấp huyện; quy định cụ thể về cách tính số lượng phiếu cần phát trong từng trường hợp; cơ quan chuyên môn cấp trên hướng dẫn cụ thể nội dung phiếu điều tra, khảo sát của lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật, để đảm bảo thống nhất trong các tiêu chí đánh giá khi tiến hành điều tra, khảo sát về theo dõi thi

hành pháp luật; quy định chức năng kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật đề nghị quy định đến UBND cấp huyện là phù hợp...

Trên đây là báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2021, UBND Thành phố báo cáo Sở Tư pháp biết và chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Sở Tư pháp (B/cáo);
- TTr Thành ủy;
- TTr HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Phòng Tư pháp (t/dõi);
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, Văn.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Việt Hưng**